

ICHI - สูง แต่ก็อาจจะสวย

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในวลีจั่วหัว...

ก็เคยกล่าวไว้บ่อยเหมือนกันนะครับ กับประโยคที่จั่วหัวมาวันนี้ อาจจะเห็นจากคำพูดในเรื่องอื่นๆ มา แต่ก็สามารถเอามาใช้กับเรื่องของ ปัจจัยทางเทคนิค ได้ในบางครั้งนะ ก็เลยเอามาเป็นวลีสั้นตัวเสียเลย... สำหรับคนที่กลัวความสูง "อย่ามองว่ามันสูง แต่ให้มองว่ามันสวย" แต่ก็อีกนั่นแหละนะ หลายๆ ท่านก็อาจจะแย้งขึ้นมาได้ว่า ในทุกๆ ความสวย ย่อมแฝงไว้ด้วยอันตรายเหมือนกัน อันนี้ ก็ใช้เลย ใช้กับเรื่องของปัจจัยทางเทคนิคได้อยู่เหมือนกัน เหนือเมฆไม่ได้แย้งหรือเถียงด้วยประการใดๆ แต่ถ้าเราจับมือกับอันตรายที่แฝงอยู่ไว้นั้นได้ มันก็จะลดอาการบาดเจ็บจากอันตรายนั้นๆ ไปได้เหมือนกัน หลายๆ ท่าน อาจจะชอบตั่วๆ ราคาถูกๆ ซึ่งก็คิดว่า แม้ไม่สวย แต่ก็ไม่น่าจะเจ็บตัว ไม่น่าจะมีความเสี่ยงใดๆ แต่อย่าลืมนะครับ "Price Move In Trend" ราคาขยับวิ่งไปตามแนวโน้ม ถ้าราคาตั่วๆ ถูกๆ ที่ท่านเห็นอยู่นั้น มันเป็นแนวโน้มของขาลง การจะลงต่อเนื่อง ก็ยังอาจจะเกิดขึ้นได้ตลอด แม้จะมีดีดกลับ หรือ Rebound ได้ แต่ถ้าโครงสร้างขาลง ยังไม่ถูกทำลายลงไปแต่อย่างใด การที่ได้ราคาถูกๆ มาแล้วนั้น ท่านอาจจะเห็นราคาที่ถูกกว่าตามมาก็ได้... หรือถ้าจะไม่ถูกกว่า แต่ก็อาจจะอยู่ในราคาไม่ต่างจากเดิม ไม่รู้จะอีกนานเท่าไร ก็เป็นไปได้นะ แบบที่เรียกว่า Sideways ออกด้านข้างนานแสนนานนั่นแหละ... อย่าง ตลาด หรือ SET Index ในตอนนี้ คงไม่ต้องกล่าววนะครับว่า ระยะสั้น อยู่ในแนวโน้มไหน ซึ่งถ้าอยากให้เห็นภาพกันชัดๆ กว่าในนี้ นะ ก็ลองๆ ติดตามกันที่ LIVE กันในทุกๆ เข้าได้ เจอกันที่ เฟสบุ๊คแฟนเพจ UTRADE Thailand นะครับ

ดูตามเกม...

บางรอบก็เหมือนจะเล่นโหดๆ อยู่เซี่ยๆ แต่รอบขึ้นระลอกล่าสุดนั้น เหมือนจะเล่นออกแนวนุ่มนวล น่าสนใจ ... การขึ้นต่อเนื่อง ก็ยังอาจจะต้องดูจังหวะซื้อขายไว้เหมือนเดิมก็ได้นะ

แนวรับ : ... 15.0-14.8 โดยเน้นไม่ต่ำกว่า 14.5 ไว้ก่อน

เป้าหมาย : ... 17.5-18.0 หรือ อาจจะคาดหวังได้ถึง 20.0

Price Chart...(ICHI)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น ICHI... หลักใหญ่ใจความ คือดูเรื่องของ เส้น MA. ที่ยังคงเป็นรูปแบบของ ภาวะกระทิง และตาม ด้วยรูปแบบของการขึ้นมาในระลอกล่าสุด แล้วมีการ พักตัว จนวันวาน สามารถผ่านระดับ 14.8 ขึ้นมาได้ เราจึงได้รูปแบบราคา หรือ Price Pattern ต่อเนื่อง ซึ่ง หากดี ๆ เลยนั้น ไม่ต่ำกว่า 14.8 ลงมาเสียก่อน การขึ้น ตามรูปแบบราคานี้ ก็จะมีเป้าหมาย 17.5-18.0 ได้ หรือ ถ้าไปดูกันในโครงสร้างใหญ่ๆ ก็อาจจะหวังได้ถึง ระดับ 20.0 ขึ้นไปเลยก็ได้เหมือนกันนะ... เขาเป็นว่า ถ้าจะมีพลิกลงมาต่ำกว่า 14.8 ก็ให้สู้ได้ถึง 14.50 ต้อง ไม่ลงต่ำกว่านี้ การขึ้นตามที่กล่าวมา ก็ยังคาดหวังได้ แม้ว่า ราคาจะเหมือนดูว่าสูง แต่สัญญาณเทคนิคสวยดี